



Toàn ban Việt ngữ của đài FMgenki kính chào quý thính giả  
Chương trình phát thanh hằng tuần được thực hiện qua các giọng đọc là  
*Nguyễn Việt và Naga-Shima*

Nhiệt độ ngày càng nóng dần và ẩm độ ngày càng gia tăng khiến cho thức ăn dễ bị hư thối dễ sinh trùng độc và điều này đã xảy ra. Thức ăn cần bảo quản trong tủ lạnh và nấu chín. Thêm vào đó, trước khi làm thức ăn hay ăn, nhớ rửa tay và sát trùng cẩn thận để tránh bị trúng độc..



☆/ Mở đầu chương trình là thông báo thay đổi ngày nghỉ lễ.

Năm nay vì ảnh hưởng của tổ chức Tokyo Olympic nên có 3 ngày của ngày lễ phải thay đổi.

Ngày của biển, thứ năm ngày 22 tháng 7; ngày thể dục, 23 tháng 7; và ngày của núi, chủ nhật 8 tháng 8. Nguyên thủy của các ngày này: thứ hai, 19 tháng 7; 11 tháng 8; và 11 tháng 10 trở thành ngày thường.

Ngày nghỉ lễ nghỉ, có một số lịch vẫn còn để nguyên, chú ý để tránh gặp khó khăn trong sinh hoạt.

☆/ Tiếp theo là nội dung tiền trợ cấp sinh hoạt đặc biệt trong việc nuôi con

Tại thành phố Himeji, có tiền trợ cấp cho gia đình cha mẹ đơn thân. Mỗi người con là 5 vạn yen.

Đối với gia đình nhận được tiền trợ cấp cho gia đình có con em nhỏ phần

tháng 4 năm 2021, nhưng có gia đình vì nhận tiền niên liễm nên phần tiền trợ cấp phụ dưỡng con em chưa nhận, tiếp đến như vì ảnh hưởng dịch bệnh lây lan của Corona-virus đột biến, với gia đình đủ tiêu chuẩn được hưởng trợ cấp nhi đồng.

Với gia đình đang có nhận trợ cấp phụ dưỡng con em thì không cần phải làm đơn xin tiếp. Nếu phần tiền trợ cấp phụ dưỡng con em không có vào trương mục thì cần phải làm đơn cứu xét.

Vui lòng mang những văn kiện cần thiết đến văn phòng nằm trên tầng 3 khu phía đông của tòa hành, hay có thể gửi đến nơi này qua đương bưu điện. Văn kiện cần thiết, vào Home-page thành phố để down-load.

Biết thêm chi tiết liên lạc với cơ quan trợ cấp sinh hoạt đặc biệt gia đình nuôi con qua Call center

Với số Tel: 079 – 221 – 2296.



☆/ Sau cùng là thông tin về ngày phát hành tạp chí “VIVA!ひめじ” dành cho người ngoại quốc

ひめじしぶんかこくさいこうりゅうざいだん  
姫路市文化国際交流財団 thông báo cho biết, có 4 số báo “VIVA!ひめじ” nhằm thông tin sinh hoạt đời gửi đến người ngoại quốc. Số báo mới phát hành sau cùng là vào ngày 19 tháng 6 là số 77.

Số 77, ngoài thông tin về vaccine cho Corona-virus, còn có bài ký sự viết về Onatsu và Seiju-ro mặc Yukata trên khán đài.

Có số báo bằng tiếng Việt và số tiếng Nhật có phụ đề chữ Hiagana.

Số báo được phân phối miễn phí tại Egret Himeji, tòa hành chánh tỉnh; văn phòng địa phương; cơ quan phục vụ lợi ích công và có thể gửi đến nơi nhận qua bưu điện theo yêu cầu. Ngoài ra, có thể vào Home-page của ひめじしぶんかこくさいこうりゅう 姫路市文化国際交流



ざいだん  
財団 だゑ xem số VIVA!ひめじ mới nhất và số báo cũ trong 3 năm liền.

Biết thêm chi tiết liên lạc thẳng với ひめじ しぶん か こくさいこうりゅうざいだん 姫路市文化国際交流財団 hay

Qua số Tel : 079- 282-8950